
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 

ไทยรัฐ  เดลินิวส ์ มตชิน 

โพสตทู์เดย์  แนวหน้า 

ไทยโพสต ์The Nation 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

เวบ็ไซตค์มชัดลึก 

เวบ็ไซต ์Mthai 

กญัชาทางการแพทย ์

   -เสนอข่าว นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 

วาระแรก โดยนายสมชาย แสวงการ ผู้นาํเข้าชื่อเสนอ ระบุว่า เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 

2522 กาํหนดให้สามารถขออนุญาตผลิต นาํเข้าหรือส่งออก ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ประกอบด้วย กัญชาและ

กระท่อม เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ เช่นเดยีวกบัยาเสพติดให้โทษประเภท 2 แบบฝ่ิน ไม่ได้รวมถึงการใช้เสพเพ่ือ

สันทนาการ และให้ป.ป.ส.เป็นผู้กาํหนดเขตพ้ืนที่ทดลองเพาะปลูกกัญชาและเสพกัญชาเพ่ือการศึกษาวิจัยทาง

การแพทย์ในปริมาณที่กาํหนด โดยไม่ถือว่ามีความผิดกฎหมาย ซึ่งการกาํหนดพ้ืนที่จะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

มมีาตรการตรวจสอบควบคุม ผู้ที่สามารถขออนุญาตครอบครองกญัชาได้ ประกอบด้วย กระทรวง อปท. สภากาชาด

ไทย อภ. ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์สาขาต่างๆ โดยผู้ขออนุญาตต้องไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายยาเสพติดมาก่อน 

และให้รมว.สธ.เป็นผู้พิจารณาอนุญาต  

     ด้าน นพ.เจตน์ ศิรธรานนท ์และนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สนับสนุนว่า โทษของกญัชามีน้อยกว่าเหล้าและบุหร่ีที่

ไม่ได้กาํหนดเป็นยาเสพติด ขณะที่สนช.ฝ่ายที่ไม่เหน็ด้วย อยากขอให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ในปริมาณที่เหมาะสม 

รวมทั้งระบุถึงปริมาณให้ชัดเจน จากนั้นที่ประชุม สนช. จึงได้ลงมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษในวาระ

แรกด้วยคะแนนเอกฉันท ์145 เสยีง งดออกเสยีง 1 เสยีง และตั้งกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณา 29 คน กาํหนดแปร

ญัตตภิายใน 7 วัน ระยะเวลาดาํเนินงาน 60 วัน 

ไทยรัฐ  เดลินิวส ์ มตชิน  

กรงุเทพธรุกจิ  แนวหน้า 

ไทยโพสต ์

   -เสนอข่าว นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ อธบิดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงผลการตรวจสอบกญัชาของกลาง

ที่อภ.ได้รับมาจากบช.ปส. 100 กก. ว่า จากการตรวจสอบวัตถุดิบกญัชาแห้ง 3 ตัวอย่าง ไม่พบยาฆ่าเชื้ อรา แต่พบ

สารเคมีป้องกันกาํจัดศัตรูพืช ตะกั่ว ปรอท สารหนู และแคดเมียม ทั้ง 3 ตัวอย่าง และอภ.ได้ส่งมาตรวจเพ่ิมอกี 1 

ตวัอย่าง พบการปนเป้ือนแบบเดมิ ดงันั้นกญัชาของกลางที่ได้มาถอืว่ายังไม่มคุีณภาพมาตรฐานความปลอดภัยพอที่จะ

นาํมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ 

     ด้าน ภญ.นันทกาญจน์ สวุรรณปิฎกกุล ผอ.สถาบนัวิจัยและพัฒนา อภ. กล่าวว่า ในวันที่ 30 พ.ย. จะเชิญอย.ไปดู

พ้ืนที่ปลูกกญัชาว่าใช้ได้และเหมาะสมหรือไม่ เบื้องต้นจะปรับปรุงชั้น 2 ของโรงงานยารังสติ ขนาด 100-200 ตรม.

ปลูกกญัชาลูกผสม เพราะมรีอบเกบ็เกี่ยวแค่ 3 เดือน โดยจะเร่งกระบวนการตรวจและขออนุญาตปลูกภายใน ม.ค.- 

ก.พ. 2562 คาดว่าจะให้นํา้มนักญัชาไม่น้อยกว่าแผนเดมิคอื 18,000 ขวด และยืนยันว่าภายใน พ.ค. 2562 จะต้องมี

นํา้มนักญัชาใช้สอดรับพอดกีบัร่างกฎหมายที่จะออกมา และจะมกีารศึกษาเพ่ือปรับปรงุพันธุใ์ห้ได้พันธุข์องเราเองด้วย 

สาํหรับแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วน คอื 1.ตดิต่อ บช.ปส. เพ่ือขอกญัชาของกลางลอ็ตใหม่ ได้ประสานไปแล้ว 300 กก. 

และ 2.เร่งรัดกระบวนการปลูกกญัชาให้เรว็ที่สดุ โดยจะทาํคู่ขนานกนั เพ่ือแก้ไขปัญหาวัตถุดิบที่จะนาํมาวิจัยพัฒนา

ต่อไป 

เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย์      -เสนอข่าว หมอประเดมิ ส่างเสน เลขานุการหมอชนเผ่า 7 จังหวัดภาคเหนือ ยืนยันว่า กญัชาไม่ใช่ยาเสพติด ผู้ที่

เสพแล้วเกิดอาการทางจิตประสาทเป็นเพราะผสมเฮโรอนี ฝ่ิน และสนับสนุนการออกกฎควบคุม แต่ต้องไม่ปิดกั้น

หมอพ้ืนบ้านในการใช้เพ่ือการรักษา ทั้งนี้  อยากเสนอรัฐบาลให้กาํหนดพ้ืนที่ปลูกกัญชานาํร่อง โดยเครือข่ายหมอ

พ้ืนบ้านได้ประชุมร่วมกบัผู้แทนจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจะนาํเร่ืองเสนอรัฐบาลเรว็ๆ นี้  

และเตรียมพร้อมที่จะสิทธิบัตร อยากให้เปิดเผยและให้ความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เชื่อว่ากัญชาจะเป็นพืช

เศรษฐกจิที่ทาํเงินให้กบัประเทศไทย และจะสามารถยืดอายุคนไทยให้ยาวนานขึ้นด้วย 

 

เดลินวิส ์ มตชิน 

แพทยล์วนลามคนไข ้

    -เสนอข่าว นายอจัฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหย่ืออาชญากรรม เดินทางมาย่ืนหนังสอืพร้อม

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจําวนัที ่24 พฤศจิกายน 2561 
สํานกัสารนเิทศ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3     โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th/iprg/ 

 

http://pr.moph.go.th/iprg/


                                                             สรุปข่าววันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

คมชัดลึก  โพสตทู์เดย์  

แนวหน้า 

เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย์ 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

เวบ็ไซต ์thaipbs 

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

หลักฐานแก่แพทยสภา เพ่ือขอให้พิจารณาเอาผดิ นพ.จักรพงษ์ ลีลาพร อายุ 53 ปี แพทย์สตูนิรีเวช รพ.สวรรคป์ระชา

รักษ ์เจ้าของคลินิกจักรพงษ์ เนื่องจากข้อมูลเชื่อได้ว่า ผิดจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ข้อ 5 ข้อ 6 และ 

21 ตามพยานหลักฐานที่รวบรวมมา ประกอบด้วย วิดโีอการจาํลองเหตกุารณท์ี่คลินิก รายงานคดคีวามเมื่อปี 2560 ที่

นพ.จักรพงษ์ยอมรับว่ากระทาํอนาจารคนไข้ 2 ราย และจ่ายเงินให้คนไข้ 30,000 บาท และ 40,000 บาท รวมถึง

หลักฐานการโอนเงินให้กับผู้เสียหายคนล่าสุด 3 แสนบาท และประวัติการสนทนาผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งตั้งแต่เปิด

คลินิกมาไม่พบว่ามีพยาบาลหรือผู้ช่วยคนอื่นอยู่ในห้องตรวจภายในระหว่างที่มีการตรวจแม้แต่คร้ังเดียว ประตูห้อง

ตรวจกม็กีลอนที่ลอ็กได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 

     โดยนายกแพทยสภา และเลขาธกิารแพทยสภา จะรีบดาํเนินการให้กระจ่างภายใต้อาํนาจตามพ.ร.บ.วิชาชีพเวช

กรรม หากเป็นเร่ืองจริง จะลงโทษทางจริยธรรม ตั้งแต่การตักเตอืน ภาคทณัฑ ์พักใช้ใบอนุญาต และอาจจะถูกถอน

ใบอนุญาต  

 

มตชิน 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

พยาบาลลูกจา้งขอยกเลิกสญัญาใชทุ้น 

    -เสนอข่าว น.ส.วราพร กวีวิทยาภรณ์ เลขานุการเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างช่ัวคราว สธ. กล่าวว่า อยากให้

ผู้บริหาร สธ.ช่วยเหลือเร่ืองการคืนทุนนักเรียนพยาบาล เนื่องจากในอดีตนักเรียนทุนพยาบาลจะได้บรรจุเป็น

ข้าราชการ แต่ถูกยกเลิกในปี 2545 และต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราวในรพ.ของสธ. 4 ปี หากไม่อยากเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ต้องคนืทุนประมาณ 2.6 แสนบาท ซึ่งนักเรียนพยาบาลส่วนใหญ่ไม่มเีงินมาจ่ายใช้ทุน 2-3 แสนบาท จึงต้องไปใช้ทุน

และเมื่อไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการ ทาํให้มีการลาออก จึงควรมีแนวทาง คือ 1.ยกเลิกสญัญาใช้ทุน 2.คืนทุนพยาบาล 

นักเรียนพยาบาล และ 3.บรรจุเป็นข้าราชการ   

 

เดลินวิส ์ มตชิน  ข่าวสด 

ไทยรัฐ 

เวบ็ไซตเ์นชั่นวีคเอน 

เวบ็ไซตก์รงุเทพธรุกจิ 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

เวบ็ไซตค์มชัดลึก 

เวบ็ไซต ์tnamcot 

เวบ็ไซตp์rd.go.th 

เวบ็ไซตs์pringnews 

เวบ็ไซตผู้์จัดการ

ออนไลน ์

ตรวจสอบแทงคน์ํ้ าปนเป้ือนอุจจาระ 

    -เสนอข่าว กรณีมีผู้นําถุงอุจจาระใส่ลงไปในแทง็ก์นํ้าของคอนโดแห่งหนึ่งในซอยสามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง

นนทบุรี ล่าสดุ พ.ต.อ.กติติศักดิ์ เที่ยงกมล ผกก.สภ.รัตนาธเิบศร์ เจ้าหน้าที่การประปานครหลวงสาํนักงานใหญ่ ได้

เกบ็ตวัอย่างนํา้ประปาในแทง็กส่์งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เบื้องต้น พบว่าไม่มคีลอรีนเลย จึงแจ้งให้คอนโด

เตมิคลอรีน 10 มก.ต่อลิตรเพ่ือฆ่าเชื้อโรคและทิ้งนํา้ไว้ 24 ชม. ก่อนปล่อยนํา้ทิ้ ง และให้ลูกบ้านปล่อยนํา้ที่ค้างท่อทิ้ง

ให้หมดเช่นกนั 

    ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธบิดกีรมอนามยั กล่าวว่า เร่ืองการตรวจสอบและทาํความสะอาดเป็นอาํนาจของ

พ้ืนที่ สาํหรับผลกระทบกบัสขุภาพหลัก ๆ คือ เช้ือก่อโรคอุจจาระร่วง ซึ่งขึ้นอยู่กบัปริมาณการปนเป้ือน และสขุภาพ

ของผู้ที่รับเชื้อ ส่วนการตรวจสขุภาพเพ่ือหาโรคอื่นๆ ที่อาจเกดิจากนํา้ปนเป้ือน ขอให้เฝ้าระวังไปก่อน ทั้งนี้  กรมฯ จะ

เร่งประสานขอข้อมูลเพ่ือหาแนวทางเฝ้าระวังต่อไป 

 

ไทยโพสต ์

พาราควอต 

     -เสนอข่าว นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการและโฆษก สตง. กล่าวว่า ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินได้เชิญ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลผลกระทบของพาราควอต, คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต และเห็นพ้องกันว่า

สารเคมดีงักล่าวมอีนัตรายต่อประชาชน ควรให้ยกเลิกการใช้ภายใน 1 ปี โดยในระหว่างนี้ ต้องมมีาตรการควบคุมและ

จํากัดการใช้ ตลอดจนหาวิธีอื่นในการกาํจัดศัตรูพืชทดแทน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร ทาํแผน

ดาํเนินการเสนอกลับใน 30 วัน และจะประชุมตดิตามความคบืหน้าอกีคร้ังหลังช่วงปีใหม่      

 

มตชิน 

การใชค้วามรุนแรงระหว่างสถาบนั 

    -เสนอสกูป๊ข่าว คดีทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาอุเทนถวาย-ปทุมวัน ที่ล่าสุดก่อนเหตุใช้อาวุธปืนยิงคู่อริต่าง

สถาบันเสียชีวิต ซึ่ งตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมามีกว่า 10 คดี ทาํให้เกิดคําถามว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการ

เลียนแบบหรือไม่ 

      นพ.เกยีรตภิมู ิวงศร์จิต อธบิดกีรมสขุภาพจิต ให้ข้อมูลว่า โดยหลักการแล้วการเลียนแบบย่อมมส่ีวน แต่ที่เหน็ได้

ชัดคอื การรวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มใหญ่ ทาํให้ย่ิงรู้สกึมีพรรคมีพวก ย่ิงมีอารมณ์รุนแรงมากขึ้นได้ ในหลักจิตวิทยา การ

เกดิกรณีเช่นนี้มาจากพัฒนาการตั้งแต่เดก็ และคงไม่มีพฤติกรรมตัวอย่างที่เหมาะสมที่พวกเขารู้สึกอยากเลียนแบบ 

เมื่อมาเรียนจึงทาํให้เกดิการเลียนแบบพฤตกิรรมในกลุ่มเพ่ือน หรือหัวหน้ากลุ่ม ดงันั้น การป้องกนัตั้งแต่แรกเป็นสิ่งที่

เหมาะสมที่สดุ คอืตั้งแต่การเล้ียงดูในครอบครัว ต้องทาํให้เกดิสายสมัพันธพ่์อแม่ลูกหรือญาติให้มากขึ้น ทาํให้ศรัทธา



                                                             สรุปข่าววันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 3 
สื่อ ประเด็นข่าว 

ในตวัพ่อแม่ เชื่อในสิ่งที่พ่อแม่แนะนาํ  

 
ไทยโพสต ์

บุหร่ีไฟฟ้า 

    -เสนอข่าว นายมาริษ กรัณยวัฒน์ ตวัแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหร่ีไฟฟ้ากลุ่มลาขาดควันยาสบู และเฟซบุก๊ "บุหร่ีไฟฟ้า

คืออะไร" ระบุว่า เร่ืองบุหร่ีไฟฟ้าในประเทศไทยเร่ิมมีสัญญาณที่ดีขึ้ น หลังจากก.พาณิชย์ได้เชิญให้เครือข่ายเข้าร่วม

ประชุมร่วมกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือทบทวนมาตรการห้ามนาํเข้าบุหร่ีไฟฟ้า ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ตั้ง

คณะทาํงาน ประกอบด้วย สธ. ก.การท่องเที่ยวฯ กรมสรรพสามิต ร่วมพิจารณาปรับปรุงประกาศห้ามนาํเข้าของก.

พาณชิย์ ซึ่งจะพิจารณายกเว้นเป็นกรณพิีเศษให้นักท่องเที่ยวกรณนีาํติดตัวมาเพ่ือใช้ในประเทศ ทั้งนี้  การยกเว้นกรณี

พิเศษให้นักท่องเที่ยวเหมือนเป็นการเลือกปฏบิัติและปิดกั้นโอกาสของผู้สบูบุหร่ีไทย เครือข่ายฯ จะเดินหน้ารณรงค์

เร่ืองนี้ ต่อไป  

 
มตชิน 

เวบ็ไซตป์ระชาชาต ิ
เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 
เวบ็ไซตม์ตชิน 

ช่ืนชมแพทยไ์ทยช่วยผูป่้วยบนเคร่ืองบิน 

     -เสนอข่าว เพจ สสจ.ภเูกต็ได้เผยแพร่ข้อมูล แพทย์ไทยช่วยชีวิตหญิงสงูอายุชาวฝร่ังเศสกรณีฉุกเฉิน นอนหมด

สต ิศีรษะกระแทกพ้ืนบนเคร่ืองบนิสายการบนิไทย TG 931 เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2561 เดินทางจากปารีสสู่สวุรรณภมู ิ

โดยขณะเคร่ืองบนิเดนิทางจากสนามบินกรุงปารีส แอร์โฮสเตสได้ประกาศให้ผู้โดยสารที่เป็นแพทย์แสดงตัวและเชิญ

ด้านหลังเคร่ือง ก่อนที่ นพ.เฉลิมพงษ์ สคุนธผล ผอ.รพ.วชิระภเูกต็ ทพญ.รัตติยา สวัสดี ทนัตแพทย์ชาํนาญการ รพ.

บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และนางชไมพร ภรรยาของนพ.เฉลิมพงษ์ ซึ่งเป็นพยาบาล ได้เข้าไปช่วยเหลือ โดยนพ.เฉลิมพงษ์

ได้นาํเคร่ืองวัดความดันส่วนตัวและเคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือดติดตัวมาด้วย มีการให้นํา้เกลือผู้ป่วยบนเคร่ืองที่เร่ิม

รู้สกึตวัดขีึ้น และสามารถช่วยผู้ป่วยรายนี้ ได้ ทั้งนี้  นพ.เฉลิมพงษ์ได้เขยีนรายงานการรักษาให้กบัทมีรถฉุกเฉินรพ.สมิติ

เวชที่มารับต่อจากภาคพ้ืนดนิ 

 
ข่าวสด 

กทม.เร่งแผนแกปั้ญหายาเสพติด 

    -เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผวจ.กทม. แถลงผลภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามยาเสพตดิ กทม. คร้ังที่ 2 ว่า กทม.ร่วมกบัหน่วยงานภาคบูีรณาการขับเคล่ือนการป้องกนัและแก้ไขยาเสพ

ตดิในพ้ืนที่ กทม. พร้อมจัดแผนป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในระยะเร่งด่วน โดยมพ้ืีนที่เป้าหมาย 26 เขต 240 

ชุมชน ภายใน 3 เดือน ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค. 2562 กาํหนดมาตรการ ดังนี้  1.มาตรการป้องกนั 

สร้างภูมิคุ้มกันให้เดก็ เยาวชนและประชาชน 2.การปราบปราม จัดสภาพแวดล้อมพ้ืนที่เสี่ยง บังคับใช้กฎหมาย

เคร่งครัด 3.การบาํบดัรักษา และ 4.มาตรการในพ้ืนที่เฉพาะ ดาํเนินการเฝ้าระวัง  

 
แนวหน้า 

โครงการหมอชวนวิ่ง 

      -เสนอข่าว โครงการหมอชวนวิ่งจะมาถงึจ.นนทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดสดุท้ายและที่ตั้งของสธ. โดยนักวิ่งทั้ง 15 สาย 

จะนาํคทา 19 อันจากทั่วประเทศมารวมกนั 2 จุด คือ บริเวณโรงเรียนชลประทาน และแมคโคร นครอินทร์ ตั้งแต่

เวลา 14.00 น. วันที่ 25 พ.ย. จากนั้นจะออกวิ่งมายัง สธ. พร้อมกนั เพ่ือทาํพิธปิีดโครงการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่

เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยมีรมว.สธ.เป็นประธานในพิธ ีและมีศิลปินดารามาร่วมงาน อาทิ กันต์ กันตถาวร, 

เคน-ภภูมู,ิ จั๊กจั่น-อคัมย์สริิ, โย-ยศวดี, เอ-อญัชลี, บอย-พิษณุ, หมอเจี๊ยบ-ลลนา, หมอเก่ง-วาโย และ หมอวิน-

อคัร เป็นต้น นอกจากนี้แพทยสภายังมกีจิกรรมให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานวิ่งเพ่ือสขุภาพรอบ สธ. ระยะ 4.5 กม. ปิด

ท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก เจ-เจตริน วรรธนะสิน ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดู

รายละเอยีดได้ที่ Facebook Fanpage : หมอชวนวิ่ง 

 


